



COMMUNITY DEVELOPMENT AGENCY  
HOUSING AND FEDERAL GRANTS DIVISION

**Thông báo về các cuộc họp công khai cho chu kỳ tài trợ giai  
đoạn 2024-2025:**

**Thảo luận và phân bổ vốn cho các dự án Nhà ở giá phải chăng, Cơ sở hạ tầng  
cộng đồng và Dịch vụ công**

**THEO ĐÂY CHÚNG TÔI XIN ĐƯỢC THÔNG BÁO** rằng có năm (5) cuộc họp sắp tới liên quan đến nhiều nguồn tài trợ của liên bang, tiểu bang và địa phương cho các dự án nhà ở, cơ sở hạ tầng cộng đồng và dịch vụ công ở Quận Marin. Các nguồn tài trợ này là:

- Federal Community Development Block Grant (CDBG)
- Federal HOME Investment Partnerships Program (HOME)
- State Permanent Local Housing Allocation (PLHA) phối hợp với Affordable Housing Fund (HTF) của Quận Marin.

Từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 16 tháng 2 năm 2024, Quận đã mở chu kỳ tài trợ 2024-2025 cho các nguồn được liệt kê ở trên và nhận được 35 đơn đăng ký. Các đơn xin này sẽ được thảo luận và bỏ phiếu tại các cuộc họp sắp tới của Ủy ban Thiết lập Ưu tiên Toàn Quận (Countywide Priority Setting Committee), cuộc họp của Hội đồng Thành phố Novato (Novato City Council) và cuộc họp của Hội đồng Thành phố San Rafael (San Rafael City Council). Sau những cuộc họp này, các đề xuất sẽ được trình lên Hội đồng Giám sát Quận Marin (Marin County Board of Supervisors) để được phê duyệt lần cuối.

Ngày họp được liệt kê dưới đây có thể thay đổi. Thông tin cập nhật sẽ được thông báo và đăng trên trang web Tài trợ Liên bang (Federal Grants) tại [www.marincounty.org/federalgrants](http://www.marincounty.org/federalgrants). Các cuộc họp này là công khai và chúng tôi khuyến khích tất cả các bên quan tâm tham gia.

**1. Ủy ban Thiết lập Ưu tiên – Hội thảo xét duyệt đơn xin tài trợ**

*Ngày và giờ:* 6 giờ chiều thứ Năm, ngày 4 tháng 4 năm 2024

*Địa điểm:* Trực tuyến qua Zoom

*Mục đích:* Hội thảo xét duyệt đơn xin tài trợ.

**2. Cuộc họp Hội đồng Thành phố Novato**

*Ngày và giờ:* 6:00 chiều thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024

*Địa điểm:* Kết hợp - Trực tiếp tại Phòng Hội đồng Thành phố Novato: 901 Sherman Ave, Novato

*Mục đích:* Điều trần để đánh giá và phê duyệt các khuyến nghị tài trợ cho các dự án phục vụ Novato.

### 3. Cuộc họp Hội đồng Thành phố San Rafael

*Ngày và giờ:* 7 giờ tối thứ Năm, ngày 6 tháng 5 năm 2024

*Địa điểm:* Kết hợp - Trực tiếp tại các Phòng Hội đồng Thành phố San Rafael:  
1400 Fifth Ave, San Rafael

*Mục đích:* Điều trần để đánh giá và phê duyệt các khuyến nghị tài trợ cho các dự án phục vụ San Rafael.

### 4. Ủy ban Thiết lập Ưu tiên – Phiên điều trần phân bổ kinh phí

*Ngày và giờ:* 6 giờ chiều thứ Năm, ngày 16 tháng 5 năm 2024

*Địa điểm:* Trực tuyến qua Zoom

*Mục đích:* Điều trần để đánh giá và phê duyệt tất cả các khuyến nghị tài trợ.

### 5. Phiên Điều Trần Công Khai của Hội Đồng Giám Sát Quận Marin

*Ngày và giờ:* Thứ Ba, ngày 4 tháng 6 năm 2024 lúc 9 giờ sáng hoặc sau đó

*Địa điểm:* Kết hợp - Trực tuyến qua Zoom: [marincounty.org/bos](https://marincounty.org/bos) hoặc trực tiếp tại  
3501 Civic Center Drive, Suite 330, San Rafael

*Mục đích:* Phiên điều trần sẽ đưa ra phê duyệt cuối cùng về tất cả các khuyến nghị tài trợ.

#### Tham dự phiên điều trần

Đối với các phiên điều trần của Ủy ban Thiết lập Ưu tiên, thông tin đăng ký và truy cập cuộc họp sẽ có sẵn trên trang web Trợ cấp Liên bang của Quận trước mỗi phiên điều trần tại [marincounty.org/federalgrants](https://marincounty.org/federalgrants).

Nếu quý vị không thể tham dự các phiên điều trần công khai nhưng muốn nhận xét về các chủ đề được đề xuất hoặc về bất kỳ nhu cầu phát triển nào của cộng đồng, vui lòng liên hệ với Ban Gia cư và Tài trợ Liên bang (Housing and Federal Grants Division) tại [federalgrants@marincounty.org](mailto:federalgrants@marincounty.org) hoặc (415) 473-6279. Quý vị cũng có thể gửi nhận xét của mình qua đường bưu điện tới: Housing and Federal Grants Division, Marin County Community Development Agency, 3501 Civic Center Drive, Room 308, San Rafael, California 94903.

#### Hỗ trợ tiếp cận

Tất cả các cuộc họp và sự kiện công khai do Quận Marin tài trợ hoặc tiến hành đều được tổ chức tại các địa điểm mà người khuyết tật có thể tiếp cận. Nếu quý vị là người khuyết tật và cần hỗ trợ tiếp cận để tham gia chương trình, dịch vụ hoặc hoạt động của Quận, quý vị có thể yêu cầu hỗ trợ tiếp cận bằng cách gọi đến 415-473-4381 (Thoại) 415-473-3232 (TDD/TTY) hoặc qua email theo địa chỉ [disabilityaccess@marincounty.org](mailto:disabilityaccess@marincounty.org) trước khi sự kiện diễn ra ít nhất 6 ngày làm việc. Các bản sao tài liệu được cung cấp ở các định dạng thay thế nếu có yêu cầu.